

## Disciple the Nations : สั่งสอนบรรดาประชาชาติ

### สั่งสอนบรรดาประชาชาติ



โดย แดน จัสเตอร์

**ใน มัทธิว 28:18-20 เราได้อ่าน : พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมา... สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเขาไว้..."**

จากช่วงเวลาของการล้มลงในความบาป พระเจ้าได้เปล่งพระสุรเสียงการอุทิศตนของพระองค์ ต่อการทรงไถ่ประชาชนผู้ซึ่งจะเกิดมา การล้มลงได้กลายเป็นเรื่องกลับตาลปัตร ในพันธสัญญาฉบับแรกนั้น พระเจ้าทรงสัญญาว่าประชากรแห่งแผ่นดินโลกจะได้รับการอวยพรผ่านพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม พระกิตติคุณยืนอยู่บนพื้นฐานของชีวิต ความตาย การฟื้นคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเยซูชา (Yeshua พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) – เป็นการเติมเต็มของพระสัญญาสำหรับประชาชาติและในที่สุดจะนำไปสู่การที่ประชาชาติมาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเมสสิยาห์และเข้าไปสู่ความไพบูลย์แห่งอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ เรามีส่วนในการแสวงหากลุ่มคนที่เหลือซึ่งเพียงพอกับทุกชนชาติที่จะมีอิทธิพลต่อความรอดของอิสราเอลและบรรดาประชาชาติ

สิ่งนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสาวกชาวยิวของเยซูชา อิสราเอลไม่ได้ถูกเรียกเพียงเพื่อเพียงการเติมเต็มของพวกเขาเองเท่านั้น การทรงเรียกของอิสราเอลตั้งแต่เริ่มแรกนั้นคือสำหรับเป็นพรต่อบรรดาประชาชาติ ดังนั้นผู้ติดตามชาวยิวของเยซูชาควรมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเผื่อบรรดาประชาชาติ และควรเปิดออกต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อบรรดาประชาชาติ ซึ่งสิ่งนี้สามารถแสดงออกได้ในหลายทางด้วยกัน เมื่อสาวกชาวยิวนำพระกิตติคุณไปสู่ประชาชาติ คุณภาพการเจิมพิเศษคือ การสำแดง บ้างก็อาจจะทำสิ่งนี้ในการเดินทางสั้นๆ บางคนก็อาจจะทำในพันธกิจแห่งความเมตตา และบางคนก็อาจจะทำสถานที่ระยะยาวสำหรับการกระจายข่าวดีแห่งพระกิตติคุณให้เราสังเกตว่าพระมหาบัญชาไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยเพียงแต่การกล่าวข้อความ แต่ด้วยการสร้างสาวกนานาชาติให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้ ซึ่งสิ่งนี้รวมถึงการฝึกฝนพระลักษณะแบบพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิต รวมถึงสั่งสอนสร้างผู้เชื่อในความรับผิดชอบทุกด้านในชีวิต

เยซูชากล่าวแก่ผู้ที่กำลังสั่งสอนสร้างสาวกว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว" สิ่งนี้หมายความว่าพระองค์กำลังมอบสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพเพื่อที่จะทำสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้สำเร็จ ขอให้พระเจ้าประทานหัวใจเพื่อประชาชาติของพระองค์ให้แก่เราสำหรับการสั่งสอนสร้างสาวก ขอให้พระองค์ประทานประชาชาติที่จะเจองให้แก่เราที่เราถูกเรียกให้อธิษฐานและงานรับใช้ในอาณาจักรที่จะเจองเพื่อจะสนับสนุนได้อย่างเจองมากขึ้น

## ชาวเคอร์ดส์ต่อสู้กับกลุ่มขบวนการรัฐอิสลาม (ด้วยชื่อในภาษาอาหรับ คือ Da'ash)



โดย ไมเคิล เคเร็ม (Michael Kerem)

สงครามซุนนี-ชีอะห์ (Sunni-Shiite) ยังคงทำลายล้างและก่อให้เกิดผลร้ายกับแถบตะวันออกกลาง ในการนับครั้งสุดท้าย ผู้ลี้ภัยจำนวนกว่า 1.8 ถึง 2 ล้านคนได้หลั่งไหลเข้ามายังบริเวณตอนเหนือของประเทศอิรัก และทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานชาวซีเรียได้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6 ล้านคน

คริสเตียนชาวแอสซีเรียน (Assyrian Christians) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณโมซูล (Mosul) ประเทศอิรัก และ ชาวเคอร์ดส์เยซิดิส (Yezidi Kurds คือกลุ่มคนพูดภาษาเคอร์ดส์ที่อาศัยอยู่ในประเทศอิรัก) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการโจมตีล่าสุดของกลุ่มขบวนการรัฐอิสลาม (Da'ash's (ISIL)) ครอบครัวคริสเตียนถูกโจมตีโดยผู้ชายและเด็กถูกฆ่า ส่วนผู้หญิงถูกจับตัวไปโดยทหารเพื่อที่จะไปใช้ทำตามอำเภอใจ วิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมอันใหญ่หลวงนี้ติดตามมาด้วยการที่คนจำนวนมากมายังได้หนีเข้าไปที่เขตปกครองตนเองของชาวเคอร์ดส์ทางตอนเหนือของอิรักและตุรกีที่ซึ่งกลุ่มองค์กรบรรเทาทุกข์ส่วนท้องถิ่นต่างๆ และคริสตจักรได้เปิดประตูต้อนรับเพื่อดูแลเยียวยาผู้ลี้ภัยเหล่านี้

แต่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญของการต่อสู้ล่าสุดในตอนนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองของชาวเคอร์ดส์ทางตอนเหนือของประเทศซีเรียติดกับชายแดนของตุรกี (ไม่ไกลจากเมืองโบราณของฮาราน Haran) ถูกเรียกว่า โคบานี (Kobani) สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการทดสอบทางยุทธวิธีของความสามารถชุมชนนานาชาติที่จะต้านทานการคุกคามของกลุ่มขบวนการรัฐอิสลามที่ต้องการจะเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิรักและซีเรียในฐานะส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามที่ถูกก่อตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง

อธิษฐานอย่างไร :

1. สำหรับการช่วยเหลือทางการเงินและด้านมนุษยธรรมที่จะไปถึงประชากรผู้ลี้ภัยนับพันเหล่านี้ (คริสเตียนมุสลิม และเยซิดิส) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามาแล้ว
2. กลุ่มผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เยซิดิสเมสเสียนิกยิว ที่นี้ได้เดินทางเพื่อที่จะไปมอบความช่วยเหลือและแบ่งปันแผนการของพระเจ้าสำหรับดินแดนที่แสดงใน อิสยาห์ 19:23-25 อธิษฐานเผื่อสำหรับที่จะมีทีมงานมากขึ้นที่จะถูกส่งออกไป
3. สำหรับคำร้องของรัฐบาลที่จะยืนเคียงข้างกับชาวเคอร์ดส์ทางตอนเหนือของอิรักและทั่วทั้งตะวันออกกลาง และจำนวนชาวเคอร์ดส์ 25 ถึง 30 ล้านคน ที่ยังคงไม่มีชาติของตนเอง พวกเขาเป็นมุสลิมนิกายซุนนีแต่ได้เปิดออกอย่างมากต่อพระกิตติคุณ